

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่ 40 ฉบับที่ 129 วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2554

โอกาสทองของนักวิจัยรุ่นใหม่ สมัครง่วนภายในวันนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” แก่บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ระหว่าง 17-18 ธันวาคม 2554 และระหว่าง 24-25 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ผู้สนใจสมัครด่วนภายในวันนี้

ผศ.ดร.เอมอร สิทธิรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวถึงการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ว่าสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยเป็นอย่างมาก จึงขอความร่วมมือกับ ส่วนการฝึกอบรมและพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่มีภาระหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรของชาติด้านการวิจัย ในการจัดทำหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” เพื่อเตรียมความพร้อมและศักยภาพในการพัฒนางานด้านการวิจัย เพื่อการวางรากฐานระบบทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ให้มีการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและมีผลงานวิจัยมากขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานวิจัย ให้ฝึกทักษะปฏิบัติการในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้สถิติและโปรแกรม R และเพื่อสร้างผลงานวิจัย สำหรับบุคลากร จึงอยากเชิญชวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยจะรับประมาณรุ่นละ 50 คน ในการอบรมครั้งนี้แบ่งการอบรมเป็นสองระยะ **ระยะที่ 1** ระหว่าง 17-18 ธันวาคม 2554 **ระยะที่ 2** ระหว่าง 24-25 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย การบรรยายอภิปรายความสำคัญและปัญหาการวิจัย ประโยชน์ของการวิจัย กระบวนการวิจัย การกำหนดโจทย์หัวข้อ เรื่องการทำวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการใช้สถิติและโปรแกรม R

ภาคปฏิบัติ กำหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งหมดร่วมกันจัดทำโครงการวิจัย เป็นกลุ่มๆ ละ 1 เรื่อง โดยวางแผนโครงการวิจัย กำหนดประเด็นปัญหาการวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการใช้สถิติและโปรแกรม R

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสมัครด่วนที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 086-4703673 ภายในวันนี้ (15 ธ.ค.)

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกษะติดสถานการณ์



ทำความดีเพื่อถวายเพื่อพ่อหลวง

นายทินกร แก้วดี นายอามาน ยูโซ๊ะ และนาย วริทธิ เฟ็งมาก นักศึกษาหลักสูตรพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เก็บกระเป๋าสตางค์ของนายอมรเทพ ทิพย์โพธิ์ หลักสูตรสังคมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ได้ที่ห้อง 1643 มีเงินในกระเป๋าสตางค์จำนวน 8,440 บาท นำส่งที่สำนักงาน คณะครุศาสตร์และมอบส่งให้ อาจารย์ปุระเชษฐ์ บุญยัง อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศึกษา โดยมีนายกสโมสร และผู้บริหารคณะครุศาสตร์ เป็นสักขีพยาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำความดีถวายพ่อหลวง และแสดงถึงจิตวิญญาณความเป็นครู

กรม.ไฟเขียวปีใหม่หยุด 4 วัน

หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) โดย รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมมีมติประกาศวันหยุด ในช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 4 วัน คือตั้งแต่ วันที่ 31 ธ.ค. 2554 ถึงวันที่ 3 ม.ค. 2555 จากเดิม 31 ธ.ค. 2554 – 2 ม.ค. 2555

ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯคนใหม่

สืบเนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยในต้นปีงบประมาณ 2555 เป็นผลให้ นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการแต่งตั้งไปดำรง ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และโยกย้าย นายวิโรจน์ จิระรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กาฬสินธุ์มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชสืบแทน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมา

ขณะเดียวกัน โดยเหตุที่นายวันชัย ไชยวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เกษียณอายุราชการ กระทรวงมหาดไทยจึงแต่งตั้ง นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปัตตานี มาเป็น รองผู้ว่าราชการ จังหวัด นครศรีธรรมราชสืบแทน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นมาเช่นกัน

เพื่อประโยชน์ในการประสานราชการ “มหาชัยสาร” จึงนำประวัติของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเสนอ

1. นายวิโรจน์ จิระรังสรรค์ (ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช)

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2499 เป็นชาวสมุทรปราการ สำเร็จ การศึกษาร.บ. (บริหารรัฐกิจ) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จ ศ.ศ.ม. (สังคมวิทยาการพัฒนา) จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อ พ.ศ. 2544

ประวัติการรับราชการ เริ่มจาก พ.ศ. 2521 เป็น “อักษรเลข” ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ต่อมาเป็นปลัด กิ่งอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่นเมื่อ พ.ศ. 2540 และ ย้ายมาเป็นนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด นครศรีธรรมราช เมื่อ พ.ศ. 2542

ผู้ว่า/รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครฯคนใหม่ (ต่อจากหน้า 2)

22 พฤศจิกายน 2542 นายอำเภอ (จพง.ปค. 8) อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

11 ตุลาคม 2544 นายอำเภอ (จพง.ปค. 8) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

9 กุมภาพันธ์ 2547 ผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

5 ตุลาคม 2547 ผู้อำนวยการศูนย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 ตุลาคม 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

4 มิถุนายน 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

17 ตุลาคม 2551 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

22 มิถุนายน 2552 รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม

1 ตุลาคม 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

28 พฤศจิกายน 2554 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช – ปัจจุบัน

2. นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช)

เกิดเมื่อ พ.ศ. 2502 เป็นชาวสงขลา สำเร็จการศึกษา ร.บ. (การปกครอง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ร.ม. (การปกครอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อพ.ศ. 2540

ประวัติรับราชการ

- นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และยูเสด
- ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ ส่วนวิชาการและวางแผน สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
- ปลัดอำเภอละงู จังหวัดสตูล อำเภอละอุ่น และอำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดยะลา
- เจ้าหน้าที่กองประสานราชการ และกองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง
- หัวหน้าศูนย์ประสานงานปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สบต.) กรมการปกครอง
- รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร กองประชาสัมพันธ์ และกองกลางศูนย์อำนาจการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต. ยุคแรก)
- นายอำเภอบางแก้ว และนายอำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
- ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบุคลากร และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ สบ.บต. (ศอ.บต. ยุคหลัง)
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
- รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



บ.ก.มหาชัยสาร ผศ.ดร.บำรุง ศรีนวลปาน บก.พักเที่ยง ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชดา นนทโชติ
พิสูจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะ พบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 1 ปีเถาะ ผ่อนคลายความตึงเครียดกับการแจ้งข่าวสารอย่างไม่เป็นทางการ ในคอลัมน์พักเที่ยงกันแบบสบาย ๆ ประจำวัน

ข่าวประเดิม หลังจากที่ไม้เสียบลงข่าววันพ่อเด็กสาธิตไปแล้วหมด ๆ ผลสะท้อนมาให้กระทบโสตว่า เอ๊ ไม้เสียบ คุณแม่ มือใหม่แต่จับชานาญมีอีกหลายคนทำไมไม่กล่าวถึง เช่น คุณแม่น้องชัลวา คุณแม่น้องอู๋ และคุณแม่ น้องฉาย ซึ่งอยู่ห้องเดียวกัน และแต่ละคนลูกนี้มีอวางอันดับหนึ่งเรื่องการแสดงทั้งนั้น ขอบอกแบบกระซิบกระซาบ ว่า คุณแม่วิชาดา ดันตระกูล คุณแม่นิลรัตน์ นวกิจไพฑูริย์ และคุณแม่อรดา โอภาสรัตนากร ตั้งใจผลิตลูกน้อยหยอ สักพักไปหน่อยทำให้ไม้เสียบไม่สามารถจดจำเค้าหน้าได้ แต่ขอบอกว่าทั้งน้องชัลวา น้องอู๋ และน้องฉาย สุด ยอดนักแสดงแห่งปีงานนี้ได้ใจคุณแม่ไปเต็ม ๆ ไม่บอกไม่รู้ละเนี่ย

ข่าวแซวเล่น แอบเห็นรูปถ่ายที่ อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ โปสดีในเฟสฯ วันไปประชุมเรื่องประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของคณะครุศาสตร์ที่ อำเภอนอม เห็นผู้เข้าร่วมโครงการในรูปทั้ง ผศ.จรงใจ มนต์เลี้ยง อาจารย์วิชาดา ดันตระกูล และคนอื่น ๆ หน้าตาอึมเิบประมาทที่ว่าสุขาใจหาไคเปรียบ ทั้งใบหน้าที่อึมแยม ผสมผสานทรวดทรงที่ใหญ่วันและใหญ่คืน ของอาจารย์ทั้งสองท่าน ส่งผลให้รูปภาพดังกล่าวอึมเิบ โอ้อ่า เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์การทำงานระบบประกันคุณภาพของมหาวิทาลัยราชภัฏนครฯ มากมายหาไคปาน นี้ถ้าไม่รักกันจริงหาได้กล้าพูดไม่ เพราะการยกยอขนาดนี้แล้วไม่มีสปอนเซอร์ไม้เสียบไม่ทำนะ จะบอกให้

ข่าวเมาท์เมาท์มัน ช่วงนี้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ ไม่ค่อยได้ทราบกันหรอกเพราะทุกคนเข้าสู่การประกัน คุณภาพกันไปหมด แต่ต้องยกเว้น รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร ไว้สักคนที่ไม่ค่อยได้อยู่เป็นที่ เป็นทางกับเขาอื่น เพราะต้อง ไปประชุมนั้น ประชุมนี้ เมื่อก่อนไม้เสียบมีปัญหาเรื่องวิจัยชุมชนก็ได้ทำนี่แหละเป็นทุนซื้อ แต่เดี๋ยวนี้อะ หัน หน้าพึ่งใครไม่ได้แล้ว เพราะหันไปไหนก็ไม่มีใครให้มาสะกิดสะเกาคูอย่างรศ.ดร.ปัญญา เขาสิกลับจากประชุมที่ ละเชิงเทรา กลับมานอนป่วยอยู่กับบ้าน 3 วันมาแล้ว ไม่รู้ใครทราบข่าวบ้างไปแอบเยี่ยมกันยัง ตอนนี้กระเซ้ามีเยอะ มัย ไม้เสียบจะไปจนอะจ้ำ

ข่าวเก็บตก ข่าวเมาท์รุ่นพี่อย่าง ผศ.สุวิมล ปฎิยุทธ กันบ้างดีกว่า เธอเพิ่งห่างหายจากวงการหน้าเขาไปไม่กี่ เดือน เมื่อบานนี้ได้รับข่าวดีมากมายแจ้งว่า ตอนนี้ลูกชายสุดที่รักน้องเพชร เป็นนักเขียนของสำนักพิมพ์ กอไป๋แล้ว นะ เพราะเธอได้พยายามเขียนประสบการณ์ชีวิตการไปอยู่ต่างแดนและต้องหางานทำให้ได้ ชื่อหนังสือ “เปลือย ชิดนีย์” ใครอยากเห็นความเอ็กซ์ของชิดนีย์ พร้อมเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย ตามสไตล์นักเขียนใหม่ ก็ไปจับจองซื้อหนังสือ กันได้ที่ซีเอ็ด แชนกทองเทียว ไม่รีบไปซื้อมาอ่านระวังจะหมดแผงแล้วจะหาว่าไม้เสียบไม่เตือน แอน แอน แอน

ก่อนปิดแทน ประกาศแจ้งคุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่ เด็กนักเรียน โรงเรียนสาธิตที่ต้องการให้ลูกเป็นส่วนหนึ่ง ของกิจกรรมวันพบคุณลุงซานต้า ในวันที่ 23 ธันวาคม นี้ หากต้องการให้ของขวัญแก่ลูก ๆ ตามเทศกาล คริสมาสต์ กรุณานำของขวัญมาฝากไว้ที่ครูประจำชั้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กระซิบเตือนว่ากรุณาเขียนชื่อ น้อง ๆ ด้วย ภาษาอังกฤษนะคะ เพราะคุณลุงซานต้าไม่ใช่คนไทย เดียวซื้อบ้านพร้อมที่ดินให้ลูกน้อยแต่คุณลุงซานต้าไปอ่านชื่อ คนอื่น แล้วให้ผิคจะยุ่งกันนะเจ้าคะไม้เสียบลูกชิ้น รีเทิร์นปี 54